



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จะได้เสนอรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติตัวบุคคลลงบรรจุตามกรอบอัตรากำลัง แล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จะได้แจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารับการบรรจุต่อไป

ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีแข่งขันคัดเลือก วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในครั้งนี้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี หากพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้ตามบัญชีที่ประกาศขาดคุณสมบัติ ตามประกาศรับสมัครไว้จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น หรือผู้นั้นได้ขอสิทธิรับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสอบ หรือผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งภายใน วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนดไว้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ใจต่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและกาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สอบได้ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ภาค ก (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ข (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ค (๑๐๐ คะแนน)	รวมคะแนน คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายเอกสิทธิ์ ลิงห้วย	๘๑	๙๒	๘๔	๘๕.๖๗	

หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูจะเรียกผู้สอบคัดเลือกที่ได้ลำดับที่ ๑ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.ห้วยขมภู เมื่อผ่านมติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จ.พร.)

(ลงชื่อ)

(นายทศชัย ไช่ตอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู